



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๓๐๒๙

ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑ ๒๕๖๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการประเมินการสอนและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้ขอหารือเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการประเมินการสอนและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมายังกองการเจ้าหน้าที่ ใน ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ ขั้นตอนการประเมินผลการสอนฯ ใช้ตำราเรื่อง ก. และเมื่อผ่านการประเมินการสอนแล้วได้ใช้ตำราเรื่อง ก. ขึ้นเดิมนั้น โดยไม่มีการปรับปรุง (หรือปรับปรุงเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนการประเมินการสอน) นำมาเสนอในขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถกระทำได้หรือไม่

กรณีที่ ๒ ขั้นตอนการประเมินผลการสอนฯ ใช้ตำราเรื่อง ก. และเมื่อผ่านการประเมินการสอนแล้วได้ใช้ตำราเรื่อง ก. ขึ้นเดิมนั้น แต่มีการปรับปรุง (มากหรือน้อยไม่มีการระบุเท่าใด) โดยได้นำไปใช้ และทำการเผยแพร่ใหม่หลังจากปรับปรุงตามข้อกำหนดแล้ว นำมาเสนอในขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถกระทำได้หรือไม่

กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาข้อหารือดังกล่าว ที่ประชุมวินิจฉัยว่า การใช้ตำราในการประเมินผลการสอนนั้น เมื่อผ่านขั้นตอนการประเมินผลการสอนแล้ว แม้จะมีการปรับปรุง หรือไม่มีการปรับปรุง ตำราเล่มดังกล่าวก็ตาม จะไม่สามารถนำมาใช้เป็นผลงานในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อีก

ดังนั้น เพื่อให้คุณจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานของท่านได้รับทราบข้อมูลและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอแจ้งผลการตอบข้อหารือดังกล่าว และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินการสอนและการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มายังหน่วยงานของท่าน ดังนี้

๑. ผู้ขอ กำหนดตำแหน่งสามารถใช้ตำราแทนเอกสารประกอบการสอน (ขอ ผศ.) และเอกสารคำสอน (ขอ รศ.) เพื่อใช้ประเมินผลการสอนได้ แต่จะไม่สามารถนำตำราเรื่องเดิมนั้น เพื่อใช้เป็นผลงานในขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้

๒. เอกสารคำสอน ที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแล้ว สามารถนำมาพัฒนาเป็นตำรา เพื่อใช้เป็นผลงานในขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ แต่เอกสารคำสอนเล่มดังกล่าวต้องได้รับการพัฒนาจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด (ตามค่านิยมที่ ก.พ.อ. กำหนด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน คณบดี
เพื่อโปรดทราบ
กรณีดังกล่าวนี้
ขอเรียนขอ
เรียนขอ
เรียนขอ

(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

อธิการบดี
รศ.ธีระพล อ้นสีทิ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์